

CHÚA NHẬT, Mồng Sáu Tháng Tư, 2025 TUẦN THỨ NĂM MÙA CHAY—NĂM C

CHIA SẺ LỜI CHÚA

“Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình và bắt chị đứng giữa” (Gioan 8:3). Tại sao họ lại bắt chị đứng giữa? Tại sao không vạch trần chị ở ngoài vi? Lý do là sự việc ảnh hưởng đến chúng ta hầu như mỗi ngày.

Trung tâm điểm là thứ ổn định bản sắc của một cộng đồng. — Con người bẩm sinh của chúng ta có xu hướng tập trung vào một nạn nhân bị buộc tội và bị lên án — mặc dù hiếm được mấy khi chúng ta thừa nhận điều đó. Sự kiện này làm mới lại cộng đồng mong manh của chúng ta và sức mạnh của chúng ta với tư cách là những kẻ biến lời buộc tội thành vũ khí. Điều này có hiệu quả, vì thường thì nạn nhân đại diện cho một điều gì đó thực sự nguy hiểm cho nhóm. Trong trường hợp này, ngoại tình tượng trưng cho sự tan vỡ của một cộng đồng và những người trong đó, vì nó đặt ra những câu hỏi như: ai là cha tôi? Đây là con của ai? Đứa trẻ này là một trong số chúng ta hay là con của một người ngoài cuộc? Những người cáo buộc đặt người phụ nữ ngoại tình vào trung tâm vì cộng đồng của họ, giống như hầu hết mọi người, được xây dựng dựa trên việc biến kẻ thù thành nạn nhân.

Một khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra, nó ở hầu hết mọi nơi mà con người tụ tập lại (gia đình, chính trị, nơi làm việc, thể thao, trường học, v.v.). Tin tốt lành là Chúa Giêsu vạch trần động lực này bằng cách khéo léo vạch ra trái tim bị nhiễm tội lỗi của mọi người, ngoại trừ người phụ nữ. Tất cả họ đều rời đi, tượng trưng cho sự sụp đổ của trật tự cũ, và cô ấy "bị bỏ lại một mình trước mặt Người". Một cộng đồng mới đã bắt đầu, được xây dựng chung quanh tình yêu, lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô.

Điều gì là trung tâm điểm của bạn? Điều gì ở trung tâm của giáo xứ, cộng đồng và gia đình chúng ta? Hãy cố gắng tập trung vào sự tha thứ của Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta sẽ trải nghiệm được cộng đồng mới, lâu dài mà chúng ta gọi là Giáo hội.

— LM. John Muir ©Lpi chia sẻ về Gioan 8:1-11

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

**** Cộng đoàn ĐMLT đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay vào lúc 8 giờ tối—Ban Thường Vụ phụ trách.**

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng 4, 2025 : Chúa Nhật Lễ Lá**
Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều
Ô/B Nguyễn Văn Thuận dâng của lễ



**** Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 4, 2025 : Thứ Tư Tuần Thánh**
CD sẽ đọc kinh chung vào lúc 7g00 tối – tại nhà nguyện.

**** Thứ Sáu, 18 Tháng 4, 2025 : Thứ Sáu Tuần Thánh, CD cử hành nghi thức Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 7:30 giờ tối**

⇒ **Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 4, 2025: Cộng đoàn sẽ có lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 11 giờ tối.**

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 20 Tháng 4, 2025 : Chúa Nhật Phục Sinh**
Bổn Mạng Ca Đoàn Phục Sinh

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đ. Hạnh
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thưởng



‘Ai trong các người sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi’

Gioan 8:7

TỰ VẤN

Đền thờ sáng sớm tinh sương,
Chúa ngồi giảng dạy, mở đường thứ tha.
Bấy giờ luật sĩ khảo tra,
Bắt người phụ nữ, đứng ra một mình.
Tố người thiếu phụ ngoại tình,
Xin thầy xét xử, cung hình xử ngay.
Môi-sen đã dạy điều này,
Nhục hình ném đá, hỏi thầy xử sao?
Vào hòa gài bấy khai mào,
Nếu không kết án, phạm vào luật ghi.
Bắt đầu cúi xuống tránh đi,
Ngón tay Chúa viết, khắc ghi lòng người.
Ai người sạch tội trong đời,
Thi hành ném đá, tuôn rơi phỉ lòng.
Kẻ già người trẻ nghe xong,
Từng người rút bước, nhìn trong tâm hồn.
Không ai kết tội là khôn,
Thầy không kết án, lời đồn xóa cho.
Tấm thân cao quý khôn dò,
Con đừng phạm tội, khỏi lo cực hình.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Gioan 8:1-11

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 29 & 30, 2025

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,665.50

Qua Trang Mạng: \$ 635.00

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi
thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc
Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG Tháng 4: Cầu cho việc sử dụng các công nghệ mới

Chúng ta hãy cầu nguyện để việc sử dụng các công nghệ mới sẽ không thay thế các mối tương quan giữa con người, sẽ tôn trọng phẩm giá của con người và sẽ giúp chúng ta đối mặt với các cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta.